



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ในระดับดีเด่น และดีมาก

ตามที่ได้ปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยกำหนดให้ส่วนราชการ ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก นั้น

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัด สำหรับรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ดังรายชื่อตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวประสพศรี ภูริยะพันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น  
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		สังกัด
		สังกัด/ตำแหน่ง	ระดับ	
๑	นางสาวประภัสสร เพชรพูล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๒	นางจุไรรัตน์ เทพบุรี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๓	นางสาวประภาพร ปาคำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๔	นางสาวสุกัญญา กลับเป็นสุข	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๕	นางสาวปิยะดา ดาวแดน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๖	นางสาววิลาสินี บุตรดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๗	นางสาวกนต์สินี ศรีชัยชัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๘	นางสาวจริยา ลิ้มสุวรรณ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๙	นางพจมาน รอดบุญส่ง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๑๐	นางสาวชุตินา เมืองช้าง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๑๑	นางสาวปทุมพร จิตต์ดำรง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๒	นางสาวภิญญารัตน์ เจียรตระกูล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๓	นายทนุกร เผือกจีน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๔	นางสาววิภารัตน์ แต่งอ่อน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๕	นางสาวเอราวัณ คชบุตร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๖	นางสาวศุคนธ์ทิพย์ มาชู	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๗	นางสาวปัทมา นำพวก	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๘	นางชญานุช รุ่งเจริญ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๑๙	นายสมบัติ แยมสมพร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๒๐	นายวันชัย แสงนาค	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๑	นางสาวทิพากร เชื้อภักดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๒	นางสาวนิภาวรรณ เลื่อนลอย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๓	นางสาวอัมพิการ อนุภาพศักดิ์สิทธิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๔	นางอัญพร ทานา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๕	นางสาวพิมพ์ปวีณ์ เกื้อนเอียด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๖	นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๗	นางสาวสุพัตรา จันทร์ตา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๘	นางศตพร ภูโต	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๒๙	นางสาววาสุณี ทองอยู่	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๓๐	นางสุพรทิพย์ ด้วงมหาสอน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๓๑	นางสาวชिरาภร ไชยมาศ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๓๒	นางรัมภา จุลเอียด	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี	อาวุโส	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๓๓	นางวันทนี บัวทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๓๔	นายพุดพิสิฐ เพ็ชรรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น  
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่งและส่วนราชการ		สังกัด
			สังกัด/ตำแหน่ง	ระดับ	
๓๕	นางสาวพัชรินทร์	โนนจ้อย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๓๖	นางสาวปิ่นแก้ว	ศรีธรรม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๓๗	นางสมยงค์	ปานสุด	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๓๘	นางสาวจรรยา	คำมา	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๓๙	นางปิ่นทาวรี	ชินปัญชนะ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๐	นางสาวราพร	นมั่น	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๑	นางเนตรดาว	ศรีนวนนิต	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๒	นางสาวอภาวดี	อินหา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๔๓	นายสมศักดิ์	ตาทิพย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๔๔	นางจิราพร	เนรจาทิ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๔๕	นางนงลักษณ์	รัตนวิเศษศรี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๔๖	นางสาวชุติกัญจน์	เวสกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๔๗	นางศศิษา	จันทร์รัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๔๘	นางนุชรัตน์	มันศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๔๙	นางสาวพัชรี	สุขเกษม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๐	นางสาวปภาอร	แสงทิรัญ	เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี	ชำนาญงาน	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๕๑	นางสาวยุวดี	ตั้งทิเวนนท์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๕๒	นางสาวน้ำทิพย์	เงินเมือง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๕๓	นางยวิภา	มีผล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๕๔	นางवासนา	บุญเพ็ง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๕๕	นางสาวชนภา	สายอนันต์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๕๖	นางนงนุช	สิริจันทร์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร
๕๗	นางอภัสสร	ฝึกฝน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๕๘	นางสาวพจนีย์	พิพิธทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๕๙	นางสาวกมลพรรณ	บุญสือ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๖๐	นางสาวจรรยา	บุญคุ้ม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๖๑	นางชวมนต์	ศรีวัลย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๖๒	นางกฤษลดา	อินทร์ฉ่ำ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๖๓	นางจรรุวรรณ	เพ็ญมแดง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๖๔	นางสาววัชริน	อินชัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๖๕	นายบรรจง	โอภาสนิพัทธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๖๖	นางสุนทร	ชัยรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๖๗	นางสาวรพีพรรณ	พาพิมพ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๖๘	นางนุชนาด	ยานุกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น  
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่งและส่วนราชการ		สังกัด
			สังกัด/ตำแหน่ง	ระดับ	
๖๙	นางจุฬารดา	กิตติประภานันท์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๗๐	นายสุบรรณ	จำปา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๗๑	นางสาววารารณ์	สันป่าแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๗๒	นางสาวระพีพร	แสงแก้ว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๗๓	นางฉัตรธิดา	ศรีพันธุ์เนตร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๗๔	นางสุทธิดา	กิตติรัตน์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๗๕	นางสาวศตพร	มะโนรส	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๗๖	นางสาวประภาพร	อินทระจิกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๗๗	นางสมัชญา	สุปัญญา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๗๘	นางสาวพนธิภา	เจตะภัย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๗๙	นางสาวบานเย็น	หล้าป้อม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๘๐	นายเชิดชัย	ลีสวัสดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๘๑	นางสาวพนิตนาฏ	สิทธิพงษ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๘๒	นางสาวอริราตี	ทุ่งพรพวย	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๘๓	นางสาวรุ่งนภา	นันทกุลวณิช	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๘๔	นางกฤตยา	ภัทรวรรกุล	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๘๕	นายพงศ์ภาค	จินตะดา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๘๖	ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญหทัย	ขวัญเขียว	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน

รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีมาก  
เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่งและส่วนราชการ		สังกัด
			สังกัด/ตำแหน่ง	ระดับ	
๑	นางสาวธิดารัตน์	ศิลปสมบุรณ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๒	นายณัฐพล	ยืนยง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๓	นางสาวกาญจนา	พูลสวัสดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๔	นางวีไลลักษณ์	มาลัดดา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖
๕	นางสาวนพพร	ฤทธิ์เข้ม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๖	นางสาวอัญชลี	เมฆเกษม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๗	นายวรรณรัตน์	สุภาพตร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
๘	นางสาวนภัสกร	สมศักดิ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๙	นางนราพร	ประทุมมา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๑๐	นางสาวพิมพ์ประไพ	ได้ดี	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
๑๑	นางณัฐนันท์	ลาภะ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๑๒	นางสาวจตุพร	ศรีสันต์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร
๑๓	นางสาวกิ่งทอง	สายจันยูร	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์
๑๔	ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์	สุขทอง	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์
๑๕	นางนพภัทรสรณ์	วงศ์วัฒนพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๑๖	นางสาววารภรณ์	ตาทิพย์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก
๑๗	นางสาวรุ่งทิวา	ปันตา	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๑๘	นางสาวชนิษฐา	อิมพันธ์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๑๙	นางกนกลักษณ์	เนียมสวรรค์	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
๒๐	นางสาวภักจิรา	มันทากาศ	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๒๑	นางศิญา	เต็มเปี่ยม	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๒๒	นางวินัดดา	วงศ์แดงอ่อน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์แพร่
๒๓	นายคมสัน	มูลราช	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๒๔	นางสาวจิรภัทร	ยอดเหล็ก	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน
๒๕	นางสาวธนาภา	กาวินน	นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน